

KHÁT VỌNG TRONG XÂY DỰNG TRUYỀN THÔNG Y TẾ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH SỨC KHỎE CỦA HỘI KHOA HỌC SỨC KHỎE TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Xuân Ngân, Trần Quốc Thành
Ban vận động Hội khoa học sức khỏe tỉnh Bình Dương

Hội Khoa học Sức khỏe tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Hội KHSKBD) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực y học, sinh học và những ngành khác có liên quan đến khoa học sức khỏe tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và đất nước nói chung (Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho phép thành lập Hội Khoa học Sức khỏe tỉnh Bình Dương).

Mục tiêu chính của Hội KHSKBD là công tác truyền thông khối ngành sức khỏe và công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án liên quan chăm sóc sức khỏe nhân dân, dự phòng bệnh tật, các vấn đề liên quan đến khoa học sức khỏe và chuyên giao lâm sàng. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, biên soạn tài liệu, tập huấn - đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực liên quan y tế

công cộng, dự phòng, thực phẩm, y học thể thao và sinh học phục vụ y tế. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Hội đảm nhiệm.

trong ngành nghề nghiệp sức khỏe. Tuy nhiên, thông tin và truyền thông y tế cần phải được giới chuyên môn và tập trung tại hội đoàn xã hội nghề nghiệp nhằm đảm bảo chuyên môn và



Lễ công bố quyết định thành lập Ban vận động Hội khoa học sức khỏe tỉnh Bình Dương thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

Sự bùng nổ của internet trong hơn 20 năm qua đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống xã hội, trong đó y học cũng không phải là một ngoại lệ. Với vai trò cung cấp thông tin trong nhiều lĩnh vực và phương tiện truyền thông đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe và truyền thông y tế đến các tầng lớp nhân dân, người hoạt động

quy định của ngành sức khỏe.

Theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ năm 2011, 23% người Mỹ bị các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc ung thư đã lên mạng để tìm kiếm và đọc về các bệnh lý của họ. Tại Việt Nam chưa có số thống kê cụ thể như trên. Tuy nhiên, nhu cầu là rất lớn và truyền thông y tế sẽ đáp ứng nhằm đảm bảo sức khỏe



Hội thảo khoa học với chuyên gia đầu ngành về sản khoa, hỗ trợ sinh sản do Sở Y tế Bình Dương và BV Quốc tế Medic Bình Dương, với các thành viên ban vận động tham gia báo cáo và tham luận.

cho người dân, hội viên tham gia các hội đoàn về sức khỏe, tránh lạm dụng trong kinh doanh và không chuẩn mực trong thông tin truyền thông sức khỏe. Các mạng xã hội ngày nay giúp rất nhiều cho truyền thông về sức khỏe như facebook, twitter hoặc các blog giúp liên kết thầy thuốc với bệnh nhân trong dự báo, phòng ngừa, sức khỏe thường thức nhằm đảm bảo cho tầng lớp nhân dân và cả người công tác trong khối ngành sức khỏe.

Với tiêu chí truyền thông y tế của Hội KHSKBD, chúng tôi chia sẻ thông tin về lĩnh vực khoa học sức khỏe đến hội viên và ngoài hội viên bao gồm: Truyền thông không bằng lời, truyền thông bằng lời và truyền thông biểu tượng. Truyền thông thường gồm ba phần chính: Nội dung, hình thức và mục tiêu. Nội dung truyền thông bao gồm các hành động trình bày kinh nghiệm,

hiểu biết, đưa ra lời khuyên hay mệnh lệnh, câu hỏi. Hình thức thể hiện như động tác, bài phát biểu, bài viết, hay bản tin truyền hình. Mục tiêu có thể là cá nhân khác hay tổ chức khác, thậm chí là chính người/tổ chức gửi đi thông tin. Tập trung các lĩnh vực truyền thông chủ trương của tỉnh Bình Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dự phòng bệnh tật, lan tỏa tích cực hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo trong khoa học và công nghệ các khối ngành sức khỏe. Tập hợp chuyên gia trong và ngoài tỉnh, quốc tế trong phát ngôn, tập huấn các vấn đề về khoa học sức khỏe.

Truyền thông giáo dục sức khỏe là nội dung đầu tiên trong tám nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu mà Hội nghị Alma - Am đã đề ra năm 1978 và cũng là nội dung đầu tiên trong 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu của Việt Nam, đó là: Giáo

dục sức khỏe nhằm giúp cho mọi người có kiến thức tối thiểu và cơ bản nhất để họ có thể tự phòng bệnh cho mình, cho gia đình, người thân và cho xã hội; để họ có thể xử trí đúng khi bị ốm đau, bệnh tật và để họ thay đổi những cách nghĩ và nếp sống có hại cho sức khỏe. Với vai trò quan trọng như thế, trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là tại tuyến y tế cơ sở, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được xếp vào Chuẩn 1, Chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Y tế cơ sở có điều kiện gần dân, sát dân, là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh nên việc củng cố các hoạt động truyền thông GDSK tại tuyến y tế cơ sở có ý nghĩa lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (<https://bvnguyentriphuong.com.vn/y-hoc-du-phong>).



Hội thảo do sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương: Diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, sức khỏe

Truyền thông của Hội KHSKBD tập trung: Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp, phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế. Truyền thông về các chính sách về các lĩnh vực quản lý công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giới thiệu, quảng bá thành tựu, tiến bộ y học của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trong những năm qua, Y học đã có những bước phát triển nhanh, vượt bậc, đó là nhờ có vai

trò không nhỏ của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào y tế dự phòng, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế... Với sự trợ giúp của các trang thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, nhiều kỹ thuật mới đã được ứng dụng vào công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, sản xuất dược phẩm - vật tư y tế. việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong y học đang đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của con người. Đây là chìa khóa trong việc tìm ra nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán, phát hiện và điều trị bệnh. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp Y học có nhiều đột phá mới trong chẩn đoán và điều trị góp phần giữ

gìn và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người.

Hội KHSKBD trên tinh thần tự nguyện tham gia đóng góp trí tuệ từ các hội viên, tập trung nguồn nhân lực hỗ trợ cho công tác khoa học của tỉnh, nguồn nhân lực nghiên cứu trong và ngoài tỉnh thông qua các chương trình khoa học và công nghệ, nhu cầu thực tiễn từ bệnh viện, bệnh phát trong dự phòng và y tế công cộng. Góp phần, cùng các hội nghề nghiệp, các trường, cơ sở giáo dục tạo các sản phẩm khoa học và chuyển giao cho đơn vị hưởng thụ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực và ứng dụng cho nhân dân trong tỉnh thông qua các nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và công bố kết quả khoa học. □